

Chương trình thu nhập được đảm bảo

Các câu hỏi thường gặp



Chương trình thu nhập được đảm bảo của United Way là gì?

Chương trình Thu nhập Được đảm bảo của United Way California Capital nhằm mục đích cung cấp các dịch vụ đáng tin cậy thu nhập bổ sung cho các hộ gia đình trong khu vực của chúng tôi trong quá trình phục hồi kinh tế sau COVID-19. Cái này giúp giảm bớt sự khan hiếm tài chính và thúc đẩy tự do kinh tế. Chương trình cung cấp ngay lập tức hỗ trợ, công cụ và nguồn lực để ổn định người tham gia; các tình huống kinh tế. Nó cũng cho phép họ xử lý các chi phí khẩn cấp, sở hữu nhà cửa, đảm bảo việc làm được trả lương cao hơn, tham gia các hoạt động cộng đồng, và giảm bớt căng thẳng trong gia đình.

Chương trình bắt đầu vào tháng 6 năm 2021, với giai đoạn đầu tiên không có hạn chế, \$300 hàng tháng đầu tư vào 100 hộ gia đình ở Thành phố Sacramento và kết thúc vào tháng 5 năm 2023, sau 24 tháng thanh toán. Vào tháng 8 năm 2021, Thị trưởng Sacramento, Darrel Steinberg, đã đề xuất bổ sung \$750.000 USD từ Đạo luật Kế hoạch Cứu hộ Hoa Kỳ (ARPA) tài trợ cho chương trình. Điều này dẫn tới sự ra đời của một nhóm thứ hai gồm 80 gia đình ở Thành phố Sacramento nhận được \$500 đô la một tháng trong một năm bắt đầu từ tháng 7, 2023.

Vào mùa thu năm 2022, Giám sát viên Quận [Serna \(Quận 1\)](#) và [Kennedy \(Quận 2\)](#) từng cam kết Mỗi Quận trị giá \$500.000 đô la Mỹ trong quỹ ARPA, tổng cộng là \$1.000.000 đô la Mỹ để mở rộng chương trình một lần nữa đến đoàn hệ thứ ba. Ngoài ra, Quỹ Y tế [Sierra](#) còn quyên góp hào phóng để hỗ trợ nhóm thứ ba và nâng cao nhận thức cũng như vận động tốt hơn để đảm bảo thu nhập trong khu vực của chúng ta. Các Nhóm thứ ba sẽ bao gồm 130 gia đình, mỗi gia đình nhận được \$500 USD/tháng trong 12 tháng bắt đầu từ tháng 1, 2024.

Làm thế nào để áp dụng?

Bạn có thể tìm thấy liên kết trên trang chủ của chương trình trên trang web của UWCCR bắt đầu từ ngày 2 tháng 10 năm 2023. Bất kỳ cá nhân đủ điều kiện có thể gửi đơn đăng ký điện tử thông qua liên kết này. Đơn đăng ký sẽ được chấp nhận cho đến khi **23:59 ngày 31 tháng 10 năm 2023**. Đơn đăng ký chỉ có sẵn dưới dạng điện tử và bằng tiếng Anh và Người Tây Ban Nha.

Nếu bạn cần hỗ trợ thêm về ngôn ngữ để hoàn thành đơn đăng ký, [Asian Resources, Inc.](#) và La Trung tâm Tư vấn [Familia](#) đang làm việc với chúng tôi để hỗ trợ người nộp đơn.

Bạn cũng có thể gửi email cho chúng tôi tại uwgi@uwccr.org nếu bạn có thêm câu hỏi hoặc cần hỗ trợ thêm.

Ai đủ điều kiện?

Những người tham gia đủ điều kiện phải hội đủ điều kiện ở hai lĩnh vực*:

1. **Nơi cư trú** – Những người tham gia đủ điều kiện phải có địa chỉ cư trú trong Quận Sacramento

Quận 1 hoặc 2. Để xác định xem bạn có sống trong giới hạn này hay không, hãy nhấp vào đây và [nhập](#) địa chỉ đầy đủ của bạn (Đường tên và số, Sacramento, CA, mã zip) sau đó nhấp vào biểu tượng kính lúp 🔍🔍 trong tìm kiếm quán ba.

2. **Thu nhập** – Các hộ gia đình đủ điều kiện phải có thu nhập hàng năm ít hơn giới hạn sau:

- 1 người lớn: \$28,205
- 1 người lớn, 1 trẻ em: \$49,945
- 1 người lớn, 2 trẻ em: \$65,880
- 1 người lớn, 3 trẻ em: \$79,500
- 2 người lớn: \$43,201
- 2 người lớn, 1 trẻ em: \$64,273
- 2 người lớn, 2 trẻ em: \$79,500
- 2 người lớn, 3 trẻ em: \$93,120
- Hộ gia đình 6 người: \$106,740
- Hộ gia đình 7 người: \$120,360
- Hộ gia đình 8 người: \$133,980
- Đối với các hộ gia đình có trên 8 người, thêm \$14,160 cho mỗi người bổ sung.

*Nếu được chọn, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp tài liệu chứng minh mức thu nhập hiện tại của mình, bao gồm phúc lợi tiền mặt công cộng và thu nhập từ việc làm.

Tất cả các loại tình trạng nhập cư đều được chào đón để áp dụng.

Tiền trợ cấp hàng tháng là bao nhiêu? Trong bao lâu?

\$500/tháng trong 12 tháng (1 năm). Khoản thanh toán đầu tiên sẽ được phát hành vào ngày 1 tháng 1 năm 2024.

Bạn sẽ chọn người nhận thu nhập được đảm bảo như thế nào?

Chúng tôi sử dụng trình tạo số ngẫu nhiên để xác định ứng viên nào sẽ được chọn và sau đó xem xét đơn xin đủ điều kiện. Chúng tôi cũng tiến hành các cuộc họp trực tiếp với những ứng viên được chọn để xem xét mọi tác động tiềm tàng mà việc nhận quỹ chương trình có thể gây ra đối với phúc lợi công cộng hiện tại của họ. Nếu đơn đăng ký đã chọn không đủ điều kiện hoặc rút đơn đăng ký, chúng tôi sẽ chọn ngẫu nhiên đơn đăng ký bổ sung các đơn đăng ký và xem xét chúng cho đến khi 130 đơn đăng ký đủ điều kiện được chọn.

Làm sao tôi biết được mình đã được chọn?

Những ứng viên được chọn sẽ được liên hệ và thông báo về việc chấp nhận của họ qua email, cuộc gọi điện thoại và tin nhắn bằng Nhân viên United Way. Chúng tôi dự kiến sẽ bắt đầu liên hệ với những ứng viên được lựa chọn có điều kiện càng sớm càng tốt, vào đầu tháng 11 năm 2023.

LƯU Ý: Điều quan trọng là, nếu được liên hệ, bạn phải phản hồi kịp thời. Nếu chúng tôi không nhận được phản hồi từ bạn trong vòng 48 giờ kể từ lần đầu tiên chúng tôi liên lạc với bạn, đơn đăng ký của bạn sẽ bị rút lại và một hộ gia đình khác sẽ được chọn ngẫu nhiên để thay thế đơn đăng ký của bạn.

Tiền đó đến từ đâu?

Do phản ứng của chính phủ Liên bang đối với đại dịch, Quốc hội đã thông qua và Tổng thống được ký thành luật vào ngày 11 tháng 3 năm 2021, Đạo luật Kế hoạch Giải cứu Hoa Kỳ năm 2021 ("ARPA"). ARPA được xây dựng dựa trên các biện pháp viện trợ đã được ban hành trước đó như Đạo luật Hỗ trợ, Cứu trợ và An ninh Kinh tế do vi-rút Corona ("Đạo luật CARES"). Vào mùa thu năm 2022, Giám sát viên Quận Serna (Quận 1) và Kennedy (Quận 2) đã phân bổ thêm \$500.000 USD mỗi khoản (tổng cộng là \$1.000.000 USD) trong quỹ ARPA cho chương trình. Các quỹ đến từ Kennedy và Serna của Giám sát viên, cùng với số tiền do Sierra Health tài trợ một cách hào phóng Foundation, sẽ được sử dụng để mở rộng ra mắt nhóm thứ ba gồm 130 hộ gia đình với các khoản thanh toán bắt đầu từ Ngày 1 tháng 1 năm 2024.

Tôi có cần phải trả lại không?

Không, bạn không phải trả lại tiền.

Nó có ảnh hưởng đến việc tôi nhận được các phúc lợi khác như CalFresh và CalWORKs không?

Những khoản tiền này có thể thay đổi ngưỡng thu nhập tổng thể của hộ gia đình và khả năng hội đủ điều kiện nhận các phúc lợi khác của bạn. Chúng tôi đang làm việc với các cơ quan công quyền có liên quan để giảm thiểu và/hoặc loại bỏ tác động này, nhưng rất khó đề nghị mỗi hộ gia đình kiểm tra và xác nhận với Nhân viên phụ trách hồ sơ của họ tại cơ quan quản lý các phúc lợi hiện tại của họ để giải quyết hoàn cảnh cá nhân của họ.

Khả năng hội đủ điều kiện của bạn sẽ KHÔNG bị ảnh hưởng chỉ bằng cách nộp đơn.

Nếu bạn nộp đơn và được chọn, United Way nhân viên sẽ có cuộc gặp riêng với bạn để thảo luận về tác động có thể xảy ra khi tham gia trong Chương trình Thu nhập Đảm bảo có thể được hưởng dựa trên các phúc lợi công cộng hiện tại mà bạn nhận được. Nếu nó trông giống như bạn sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực, chúng tôi sẽ khuyến khích bạn rút đơn đăng ký để giữ lợi ích hiện tại.

Tôi sẽ nhận được tiền bằng cách nào?

Người nhận chương trình sẽ được yêu cầu tạo tài khoản ngân hàng với đối tác tổ chức tài chính của chúng tôi, [SAFE](#) Liên minh tín dụng, trước khi khoản thanh toán đầu tiên được gửi đi. Các khoản thanh toán sau đó sẽ được gửi trực tiếp vào tài khoản của họ mỗi tháng. Những tài khoản này có lãi suất 0% và không thể giữ số dư âm. Người tham gia sẽ được đủ điều kiện nhận tất cả các hỗ trợ dịch vụ khách hàng của SAFE Credit Union và truy cập vào máy ATM miễn phí. Người nhận chương trình cũng có thể quyết định chuyển tiền hàng tháng từ Liên minh tín dụng SAFE sang tổ chức tài chính tổ chức nơi họ hiện đang làm ngân hàng.

Chương trình có đang được đánh giá không?

Chúng tôi đang làm việc với Đại học Bang California, Sacramento để thực hiện ba cuộc khảo sát ở các cấp độ khác nhau, điểm trong dòng thời gian của chương trình, trong đó người tham gia sẽ đánh giá lợi ích của chương trình. Cuộc khảo sát đầu tiên là bắt buộc và một phần của ứng dụng. Cuộc khảo sát thứ hai và thứ ba rất được khuyến khích nhưng tự nguyện (nhận được sau khi nhận được khoản thanh toán cuối cùng và một lần nữa 6 tháng sau). Một thẻ quà tặng trị giá \$25 sẽ được gửi mỗi lần để hoàn thành khảo sát thứ hai và thứ ba.

Những người không được chọn để nhận tiền nhưng đã hoàn thành cuộc khảo sát đầu tiên cùng với đơn đăng ký của họ sẽ được

hỏi liệu họ có muốn tham gia vào các cuộc khảo sát tiếp theo không. Những người đồng ý cũng sẽ nhận được món quà trị giá \$25

thẻ cho mỗi cuộc khảo sát đã hoàn thành.

Tôi cần làm gì để tham gia khảo sát?

Các cuộc khảo sát sẽ được gửi đến những người tham gia chương trình và những người không tham gia được chọn qua email. Các

cuộc khảo sát sẽ mất 20-30 phút để hoàn thành.